



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับประจำวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### มอบวุฒิบัตร 'NEC ดารา' รุ่น 6

ปิดฉากลงอย่างสวยงามให้กับโครงการ "บ่มเพาะธุรกิจและอนุบาลการลงทุนกลุ่ม ศิลปินดารา" รุ่นที่ 6 หรือ "NEC ดารา" ที่ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและแถลงผลสำเร็จของศิลปินดาราในรุ่นนี้สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองได้กว่า 80% นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กิจกรรมประสบความสำเร็จและวัดผลได้

++อบรมเข้มจบ 12 ราย

**นายปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม** เปิดเผยถึงกิจกรรมนี้ว่า "ได้ดำเนินการอบรมมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินงาน มีศิลปินดาราที่จบการอบรมรวม 12 ราย ได้แก่ 1. เจมี บูเซอร์ เปิดบริษัท "E Plus" รับผิดชอบส่งเสริมการตลาดและสร้างภาพลักษณ์องค์กร, 2. หมู- ภรพกา เสี่ยงสมบูรณ์ เปิดบริษัท ภรพกา ชาลาเปา หมู โดยจำหน่ายชาลาเปาที่ต่างจากชาลาเปาทั่วไปทั้งรสชาติ รูปลักษณ์ภายนอก รวมถึงบรรจุภัณฑ์อีกด้วย,

3. แอ- ภูมวาริ ยอดกมล เปิดบริษัท "Premiumair" เป็นผู้ผลิต จัดหา และให้คำปรึกษาในเรื่องของการออกแบบสินค้าที่ใช้สำหรับเป็นของแถม ของกำนัล และของรางวัล, 4. ฮาน่า- ทศนาวลัย งามอาจอิทธิชัย เปิดบริษัท ฮาน่าโกะ premium Product เป็นธุรกิจให้บริการในการนำเสนอของ

พรีเมียม สำหรับบริษัทต่างๆ เพื่อเป็นของกำนัลให้กับลูกค้า และรับผิดชอบส่งเสริมการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร, 5. กัทธ จึงกานต์กุล เปิดบริษัท "SAN Property" เป็นกิจการด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย หรือเพื่อการพาณิชย์ ,

6. เจ- พรรษวัตร พัฒนเทียร เปิดบริษัท Media Match รับผิดชอบการดำเนินงาน DJ Music Station ให้กับร้านอาหาร เพื่อทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้กับสินค้าต่างๆ , 7. แอลเบิร์ต เดม่อน เปิดบริษัท "Butique

## Hotel&Service Apartment"

### ++ต่อยอดธุรกิจเดิม

นอกจากนั้นยังมีอีก 3 ราย ที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิมของตนเอง ได้แก่ 1. เซน เมืองครุฑ ที่เปิดบริษัท I M Fries Thank YOU เฟรนช์ฟรายด์ทอดปรงรส มีรสแปลกใหม่ เช่น รสชีส ,บาร์บีคิว,ต้มยำ,วาซาบิ เป็นต้น, 2.ไฮนซ์ - รัชพล วีรภัทรศิริกุล เปิดบริษัท THE CHEF CATERING จัดหาอาหารและเครื่องตั้งสำหรับงานเลี้ยงและงานสังสรรค์ และ 3. อรศรี บาเลนซิเอกา เปิดร้าน "The Fabric Restaurant & Music Bar"

ส่วนที่เหลือ 2 คน ยังศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจก็คือ คริม- เปรมสินี รัตนโสภา และดี - ชานา นุดาคม โดยตลอดทั้ง 5 เดือนที่ผ่านมาพบว่าดารากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีศักยภาพ เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจในการเลือกทำธุรกิจ ที่เหมาะสมกับตัวเอง และสำหรับดาราที่มีธุรกิจเป็นของตนเองแล้วก็มุ่งหาแนวทางในการขยายและพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมพบว่ามีศิลปินดาราที่สามารถจัดตั้งธุรกิจ และขยายธุรกิจได้เกือบ 80% ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด

จากความสำเร็จดังกล่าวนี้ ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีความเชื่อมั่นว่าโครงการเสริม

สร้างผู้ประกอบการใหม่ จะสร้างความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจที่จะมาเป็นผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งหากมีความมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วก็สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองได้ โดยผลสำเร็จของการจัดตั้งและขยายธุรกิจที่มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีศักยภาพในการเจริญเติบโตต่อไปนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไปอีกด้วย

นอกจากนี้ หนึ่งใน nec ดารา รุ่น 6 อย่าง แอ- ภูมวาริ ยอดกมล นักแสดงวัยรุ่น ได้กล่าวว่า "โครงการนี้เป็นตัวช่วยสานความฝันของคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมได้จริง มาแล้วไม่ผิดหวัง" ส่วนเซน เมืองครุฑ อดีตนักร้องชื่อดัง บอกว่า "ความรู้ที่ได้รับจะสามารถช่วยพัฒนาขยายธุรกิจของตนเองได้อย่างมีแบบแผนเป็นระบบมากขึ้น"